

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Office of the Council of State



มุ่งมั่น สร้างสรรค์
กฎหมายไทยให้มีคุณภาพ

การจัดทำอนุบัญญัติที่น่าสนใจ (กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และกฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ)

นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับอนุบัญญัติเพื่อให้กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่มีผลใช้บังคับเป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้มีอนุบัญญัติสำคัญที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา ได้แก่

๑. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ .ศ. ๒๕๖๐ มีเนื้อหาสาระเป็นการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว โดยมีหลักการในการกำหนดมาตรฐานกลางด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการทำงานเป็นสำคัญ เพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงินตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ร่างอนุบัญญัติจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อทันกำหนดการเริ่มใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๒. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีเนื้อหาสาระเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ โดยอนุบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักงานฯ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในหลายเรื่อง อาทิ การกำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม การกำหนดประเภทวัสดุกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ การกำหนดวัสดุกัมมันตรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ การกำหนดศักยภาพทางเทคนิคของผู้ขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี การกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเป็นเครื่องกำเนิดกัมมันตรังสี การกำหนดประเภทเครื่องกำเนิดกัมมันตรังสีที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ การกำหนดอัตราความเข้มข้นของวัสดุที่ประกอบอยู่ในแร่หรือสินแร่เพื่อให้แร่หรือสินแร่นั้นเป็นวัสดุต้นกำลัง การกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่ต้องแจ้งการครอบครอง และการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได้เร่งรัดการตรวจพิจารณาร่างอนุบัญญัติข้างต้น โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ